
 
 
 
 
 
 
 

Fundur í stjórn foreldrafélagsins 
Mánudagskvöldið 24.janúar 2011. klukkan 20:30 

 
 
Mættir voru Ingólfur,Lóa,Sveinn,Hildur,Þóra og Fríða. Rósa boðaði forföll.  
 
Á dagskrá fundarins var aðalega: ný fjárhagsáætlun BES. 
 
Formaður setti fundinn og skipaði Ingólf ritara í forföllum Rósu. 
 
Miklar umræður voru um þá hugmynd skólastjórnenda að flytja 7. bekk á 
Stokkseyri.  
 
Einnig voru ræddar aðrar hugmyndir um sparnað í skólastarfi. 
 
Til að mynda hugmynd um 1.-4.bekk á Eyrarbakka og 5.-10. á Stokkseyri. 
 
Rætt var um að boða til almenns fundar í foreldrafélaginu og boða sérstaklega 
tengla. 
 
Ákveðið að hafa þann fund næsta Mánudag.  
 
Einnig var rætt um að halda opinn borgarafund bráðlega. 
 
Rituð var bókun til til Fræðslunefndar þar sem því var harðlega mótmælt að gera 
frekari breytingar á skólastarfi BES. 
 
Ekki fleira gert og fundi slitið klukkan 21:50  
 


